

## ความหมายของ อิสลาม

นำเสนอเมื่อ : 11 ต.ค. 2552

### ความหมายของ อิสลาม

อิสลามคือรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ถูกกำหนดโดยผู้รู้กินของมนุษย์มากที่สุดก็คือ  
อูสูสร้าง..อัลลอฮ์

คำว่า อัลลอฮ์ แปลว่า พระเจ้า  
ซึ่งเป็นคำเรียกเฉพาะที่แยกออกจากคำในภาษาอาหรับอื่นๆที่มีความหมายว่า  
พระเจ้า

**อิสลาม** เป็นคำภาษาอาหรับ (ภาษาอาหรับ: الإسلام) แปลว่า การสวามิภักดิ์  
ซึ่งหมายถึงการสวามิภักดิ์อย่างบริบูรณ์แด่ อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า  
ด้วยการปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์ อิสลาม มีรากศัพท์มาจากคำว่า อัล-  
สลิม หมายถึง สันติ

โดยนัยว่าการสวามิภักดิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าจะทำให้มนุษย์ได้พบกับสันติภาพทั้งใน  
โลกนี้และโลกหน้า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนามนุษยชาติตลอดกาล  
ตั้งแต่แรกเริ่มของการกำเนิดของมนุษย์จนถึงปัจจุบันและอนาคต

บรรดาศาสนทูตในอดีตล้วนแต่ได้รับมอบหมายให้สอนศาสนาอิสลามแก่มนุษยชา  
ชาติ ศาสนทูตท่านสุดท้ายคือ **มุฮัมมัด** บุตรของ **อับดุลลอฮ์ บินอับดิลมุฏฏอลิบ**  
จากเผ่า **กุเรช** แห่งอารเบีย ได้รับมอบหมายให้เผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์ในช่วงปี  
ค.ศ. 610 - 632 เจกเซนบรรพศาศุดาในอดีต โดยมี **มะลักญิบรீล**  
เป็นสื่อระหว่าง **อัลลอฮ์** พระผู้เป็นเจ้าและมุฮัมมัด

พระโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ทะยอยลงมาในเวลา 23 ปี

ได้รับการรวบรวมขึ้นเป็นเล่มมีชื่อว่า **อัล-กุรอาน**

ซึ่งเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตมนุษย์

เพื่อที่จะได้ครองตนบนโลกนี้อย่างถูกต้องก่อนกลับไปคืนสู่พระผู้เป็นเจ้า

ศาสน์แห่งอิสลามที่ถูกส่งมาให้แก่มนุษย์ทั้งมวลมีจุดประสงค์หลัก 3 ประการคือ:

1. เป็นอนุตมการณ์ที่สอนมนุษย์ให้ศรัทธาในอัลลอหฺ  
พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่สมควรแก่การเคารพบูชาและภักดี  
ศรัทธาในความยุติธรรมของพระองค์  
ศรัทธาในพระโองการแห่งพระองค์ ศรัทธาในวันปรโลก  
วันซึ่งมนุษย์ฟื้นคืนชีพอีกครั้งเพื่อรับการพิพากษา  
และรับผลตอบแทนของความดีความชั่วที่ตนได้ปฏิบัติไปในโลกนี้  
มั่นใจและไว้วางใจต่อพระองค์  
เพราะพระองค์คือที่พึ่งพาของทุกสรรพสิ่ง  
มนุษย์จะต้องไม่สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์  
และพระองค์คือปฐมเหตุแห่งคุณงามความดีทั้งปวง

2. เป็นธรรมนูญสำหรับมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตส่วนตัว  
และสังคม เป็นธรรมนูญที่ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าในด้าน [๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑](#)  
[๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑](#) หรือ [๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑](#)  
อิสลามสั่งสอนให้มนุษย์อยู่กันด้วยความเป็นมิตร  
ละเว้นการรบราฆ่าฟัน การทะเลาะเบาะแว้ง  
การละเมิดและรุกรานสิทธิของผู้อื่น ไม่ลักขโมย ฉ้อฉล หลอกลวง  
ไม่ [๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑](#) หรือทำอนาจาร  
ไม่ดื่มของมึนเมาหรือรับประทานสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจ  
ไม่บ่อนทำลายสังคมแม้ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

3. เป็นจริยธรรมอันสูงส่งเพื่อการครองตนอย่างมีเกียรติ  
เน้นความอดกลั้น ความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวทิตา ความสะอาดของกายและใจ  
ความกล้าหาญ การให้อภัย  
ความเท่าเทียมและความเสมอภาคระหว่างมนุษย์  
การเคารพสิทธิของผู้อื่น สั่งสอนให้ละเว้นความตระหนี่ถี่เหนียว  
ความอิจฉาริษยา การดิฉินนินทา ความเขลาและความขลาดกลัว  
การทรยศและอกตัญญู การลวงล่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

อิสลามเป็นศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นทางนำในการดำรงชีวิตทุกด้าน  
แก่มนุษย์ทุกคน ไม่ยกเว้น **อายุ เพศ เผ่าพันธุ์ วรรณะ หรือฐานะันดร**

**หลักคำสอน**

# หลักคำสอนของศาสนาอิสลามแบ่งไว้ 3 หมวดดังนี้

1.

2.

3.